

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา	อธิการบดี	ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิษฐ์	รองอธิการบดีวิชาการ	รองประธาน
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วิ่งแก้วหิรัญ	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๘. อาจารย์สุรียพร ธรรมิกพงษ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ดร.สมใจ นกดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
-----------------	----------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปณิดา คล้ายนิล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-------------------------	-----------------------

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา อธิการบดี แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในเรื่องของการเฝ้าระวังในมาตรการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งได้ส่งแบบสอบถามถึงปัญหา และความต้องการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการใช้แบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) แต่ละหลักสูตร ๒) สำหรับนักศึกษาได้จัดอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีนักศึกษาบางส่วนเข้ามาอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบกับมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่บางส่วนของบางคล้าทำเป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นสถานที่กักกัน Local Quarantine (LQ) ซึ่งอยู่ในการดูแล

ของโรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลบางคล้า พื้นที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในเมืองจัดทำเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร ขณะนี้โรงพยาบาลพุทธโสธรได้มีมาตรการเข้มงวด เรื่องการแพร่ระบาด การทำความสะอาดแต่ละพื้นที่

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

- ๑) หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขคำว่า พาหะนิช เป็น พาหะนิชย์
- ๒) หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๓ แก้ไขคำว่า สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา เป็น สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขออนุมัติปิดหลักสูตร และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มีมติให้หลักสูตรรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกเดือน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตรติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นสายลักษณะอักษรทุกเดือนว่าดำเนินการอะไรบ้าง และปรับแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษาตามมติสภาวิชาการ ลำดับที่ ๙ นางสาวณัชนันต์ กลัดเจริญ เนื่องจากระบุไว้ชั้นตอนละ ๑ ภาคเรียน ควรปรับชั้นตอนให้กระชับกว่านี้ เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิจารณารายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) **มติที่ประชุม** มอบหลักสูตรจัดทำแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา มอบรองอธิการบดีวิชาการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ว่ามีแผนการดูแลนักศึกษาอย่างไร และสำเร็จการศึกษาเมื่อใดก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ **มติที่ประชุม** รับทราบรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประสานหลักสูตรดำเนินการ ดังนี้ ๑) ระบุข้อมูล การแต่งตั้งอาจารย์เพื่อดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา ๒) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนว่าไม่เป็นไปตามแผน ว่ามาจากสาเหตุใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร บัณฑิตวิทยาลัยจึงนำรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม จึงรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม มอบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย ประสาน หลักสูตรดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ การขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ปร.ค. สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา)

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) จากเดิม ๕ คน เหลือเพียง ๓ คน เพื่อทำหน้าที่ ดูแลนักศึกษาคงค้างจำนวน ๑๒ คน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณา และมีมติให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว จึงรายงาน คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ หนังสือ ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๖๐๓๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การขยาย เวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบ มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยให้ ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ขยายเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับสำหรับนิสิตนักศึกษา

ที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา จึงรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ๕ คน เหลือ ๒ คน ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม อนุมัติการอนุมัติลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) จากเดิม ๕ คน เหลือ ๒ คน และให้นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรับทราบต่อไป จึงรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ จำนวน ๒๐๓ คน ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๔๘ คน จึงรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและการจ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุขฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า เพื่อให้ การดำเนินการเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรปริญญาดุขฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ หลักสูตรปริญญาดุขฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุขฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กล่าวว่า ค่ารักษาสุขภาพ และค่าค่านิสภาพ ไม่ใช่ค่าบำรุงการศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการรับและการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุขฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ตัดคำว่า ค่ารักษาสุขภาพ และค่าค่านิสภาพออก

๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ๑) การออกเป็นประกาศเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากเป็นเรื่องเงิน
- ๒) ตรวจสอบอำนาจตามระเบียบที่อ้างถึง
- ๓) ประกาศไม่ได้ระบุว่าคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจร่วม

พิจารณาออกประกาศ

๔) ค่าลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ควรระบุเพิ่มว่า ทั้งนี้ไม่เกิน ...ต่อภาคการศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยให้ผ่านงานนิติการตรวจสอบก่อนเสนอลงนาม

๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอ คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- ๑) ควรจัดทำเป็นระเบียบ หรือประกาศกลางที่สามารถใช้ได้ทุกหลักสูตร
- ๒) ปรับการใช้คำ “ภาคการศึกษา” กับ “ภาคเรียน” ควรใช้ให้เหมือนกันทั้งฉบับ
- ๓) ข้อ ๗. แก้ไขคำว่า “ประธานการสอบ” เป็น “ประธานการสอบวิทยานิพนธ์”

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และ จัดทำร่างระเบียบ หรือประกาศกลางที่สามารถใช้ได้ทุกหลักสูตร โดยให้ผ่านงานนิติการตรวจสอบก่อน เสนอลงนาม

๕.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า เพื่อให้ การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา บัณฑิต วิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ

- ๑) ควรมีค่าประกันของเสียหาย และค่าบัตรนักศึกษา
- ๒) ข้อ ๒.๒ ปรับแก้ไขคำว่า “นักเรียน” เป็น “นักศึกษา”
- ๓) ข้อ ๑ วรรคสาม เพิ่มคำว่า “บาท” หลัง ๒๐,๐๐๐
- ๔) ข้อ ๓.๖ ค่าลงทะเบียนซ้ำสูงกว่ากำหนด ควรระบุเพิ่มว่า ทั้งนี้ไม่เกิน ...

ต่อภาคการศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา โดยให้ผ่านงานนิติการตรวจสอบก่อน เสนอลงนาม

๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียม การศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า เพื่อให้ การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา จึงขอเสนอ (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา บัณฑิต
วิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง
การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ขอให้ตรวจสอบรูปแบบอีกครั้ง พร้อมทั้งให้ผ่านงานนิติการ
ตรวจสอบก่อนเสนอลงนาม

**๕.๖ พิจารณาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(เพิ่มเติม)**

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยขอให้หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ขอเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนดังกล่าว บัณฑิต
วิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ

- ๑) ประสพการณ์ด้านการสอน ควรระบุว่า มีประสพการณ์สอนมากี่ปี
- ๒) ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นศินทร์ สุรพานิช เป็นผู้วิจัยลำดับที่ ๕
สภาวิชาการจะตั้งเป็นข้อสังเกตหรือไม่
- ๓) ประสพการณ์ด้านการสอนของอาจารย์ ดร.ณัฐภาพร สามารถ ควรระบุว่า
สอนวิชาอะไร ตัดในส่วนของผู้ช่วยนักวิจัยออก เนื่องจากไม่ใช่ประสพการณ์ด้านการสอน
- ๔) ปรับผลงานของอาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง ลำดับที่ ๓ เป็นเป็นลำดับที่ ๑
- ๕) การนับผลงานสภาวิชาการกล่าวถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่ได้ระบุถึงอาจารย์ผู้สอน ประกอบกับรายชื่ออาจารย์ดังกล่าวเป็นอาจารย์ภายใน
ของมหาวิทยาลัย จึงไม่ได้นำเข้าพิจารณาในสภาวิชาการ
- ๖) รายวิชา GSI804 แก้ไขคำว่า “นวัตกราม” เป็น “นวัตกรรม” ทั้งหมด
- ๗) แก้ไขคำว่า “ดุชฎีบัณฑิต” เป็น “ดุชฎีบัณฑิต” ทั้งหมด

มติที่ประชุม เห็นชอบอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒
หลักสูตร ได้แก่

ดังนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

- ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดิยง
- ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นศินทร์ สุรพานิช
- ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน ไม้สนธิ์

๔) อาจารย์ ดร.ณัฐภาพร สามารถ

๕) อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ดังนี้

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก

๓) อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา

๔) อาจารย์ ดร.วรพจน์ ทำเนียบ

๕) อาจารย์ ดร.แหวดาว พิมพ์พันธ์ดี

โดยให้หลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๕.๗ นักศึกษาขอไม่ให้อาจารย์ ดร.สินีนาด เริ่มลาวรรณ เข้าเป็นกรรมการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นางศิริพร จันทร์ประภา และนายดำรง แก้วหล่อ) ยื่นหนังสือขอไม่ให้อาจารย์ ดร.สินีนาด เริ่มลาวรรณ เข้าเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากคดีความเรื่องค่างานค่าทิวไร้งยังไม่สิ้นสุด หากอาจารย์ ดร.สินีนาด เริ่มลาวรรณ เป็นกรรมการสอบจึงเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการ อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม มอบหลักสูตรจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๓๔.๒.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่)

๕.๘ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา ได้ปรับปรุงหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงประชุมร่วมกัน ที่ประชุมมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ตี๋ยง เป็นประธานหลักสูตร และประธานหลักสูตรเลือกอาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง เป็นกรรมการและเลขานุการหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอคณะกรรมการ อำนวยการบัณฑิต วิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูล ในที่ประชุมว่า หลักสูตรได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔.๒ ประธานกรรมการ ให้คัดเลือกจาก คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และข้อ ๔.๓ กรรมการและเลขานุการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เลือก กรรมการและเลขานุการ จำนวน ๑ คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ นำเสนอในที่ประชุม ว่า มหาวิทยาลัยฯ รับนโยบายของรัฐบาลลดค่าเทอมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๕๐% ทั้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยลด ๒๐% รัฐบาลสมทบ ๓๐%

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูณะกา อธิการบดี เสนอว่า ควรให้หลักสูตรภาคการณ ในอนาคตไปอีก ๕ ปี

มติที่ประชุม มอบรองอธิการบดีวิชาการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำแผน การใช้จ่ายเงิน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย cash Flow การทำงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจแบ่ง ชำระเป็น ๒ งวด โดยขอข้อมูลดังกล่าวก่อนวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้รองอธิการบดีวิชาการตรวจสอบ ก่อนนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม

ปิดการประชุม ๑๕.๐๐ น.



ดร.พรพรรณ ดอนพนัส
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม